

Số:

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4171/STC-QLGCS ngày 18/10/2022 về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo như sau:

1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Việc quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Dân tộc tỉnh được thực hiện đúng theo Quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (trước đây là Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh) và được quy định Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-BDT ngày 08/6/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2009, Ban Dân tộc xây dựng trụ sở làm việc mới trên thửa đất 500m² được nhà nước cấp tại số 64 Phạm Văn Đồng, với tổng kinh phí xây dựng là 2.665.952.000 đồng. Năm 2017, Ban Dân tộc đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc từ 03 tầng lên 04 tầng, với tổng kinh phí là 1.637.915.000 đồng để bố trí thêm phòng làm việc cho CBCS. Năm 2019, Ban Dân tộc xin bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo sân nền trụ sở làm việc và mái che nhà để xe, với tổng kinh phí 498.342.000 đồng. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để xây mới, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc có liên quan đến nhà và đất được đơn vị theo dõi đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định.

(có Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Về những mặt tích cực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công của của Ban Dân tộc tỉnh đều thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

Việc phân cấp, quản lý tài sản công đã quy định rõ trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng tài sản; tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản,...được quy định cụ thể trong Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công (được sửa đổi, bổ sung hằng năm) nên việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công vụ.

3. Về những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Dân tộc:

Trong thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh đã chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà và đất do nhà nước cấp để bố trí xây dựng trụ sở cơ quan.

Tuy nhiên, do trụ sở làm việc của Ban Dân tộc được xây dựng đã lâu nên các hạng mục như: cửa gỗ các phòng làm việc bị cong, vênh, bản lề bị hư hỏng; các đợt mưa bão to tường và sàn nhà bị hoen ố, thấm nước làm hư hỏng các thiết bị và tài liệu của CBCC cơ quan... Vì vậy, năm 2023 Ban Dân tộc đề xuất phương án nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc bị hư hỏng để CBCC và người lao động yên tâm công tác.

Trên đây là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản là nhà và đất, Ban Dân tộc tỉnh báo Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Mẫn